

BÀI HỌC 3

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU VÀ SÁCH KHẢI HUYỀN

CÂU GỐC: “*Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.*” (Khải huyền 3:21).

ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: 1 Cô-rinh-tô 10:1-11; Khải huyền 12:1-17; Khải huyền 19:11-15; Ê-phê-sô 1:20.

Nếu đọc qua Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta sẽ thấy một sự thật, ấy là Tân Ước và Cựu Ước có liên hệ với nhau. Các tác giả Tân Ước thường dẫn chứng bằng dùng lời của các sách tiên tri hay của các sách lịch sử. Chính Đức Chúa Giê-su cũng thường nhắc đến nhiều điều khác nhau của Cựu Ước đã xảy ra hoặc đã cần phải xảy ra (Đọc Mác 14:49).

Chúng ta cũng thấy sự tương quan này giữa Cựu Ước và sách cuối cùng của Tân Ước là sách Khải huyền. Thật vậy, khó hiểu được những điều ông Giăng ghi lại trong Khải huyền nếu người đọc không biết những điều mà Cựu Ước đã chép. Hơn mọi sách trong Khải huyền, sách Đa-ni-ên là quyển sách giúp chúng ta hiểu Khải huyền nhất. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nghiên cứu hai sách song song với nhau.

Sách Khải huyền dùng nhiều câu Kinh Thánh đã ghi trong Tân Ước vì các câu này tỏ về Đức Chúa Giê-su. Toàn sách Khải huyền là những sự khai thị huyền nhiệm về Đức Chúa Giê-su. Các sự khai thị này cho chúng ta biết những gì Đức Chúa Giê-su đã làm cho dân Ngài và những gì Ngài sẽ làm cho chúng ta trong ngày cuối cùng. Bất cứ một sự học hỏi hay nghiên cứu nào về ngày cuối cùng phải đặt trọng tâm vào Đức Chúa Giê-su. Và sách Khải huyền đã làm điều ấy. Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về Đức Chúa Giê-su đã được ghi lại trong sách Khải huyền.

CÁC ĐỀ TÀI ĐƯỢC BÀN ĐẾN TRONG KHẢI HUYỀN

Cả hai sách Đa-ni-ên và Khải huyền có thể được chia ra vào các loại đề tài sau: (1) lịch sử và (2) những gì sẽ xảy đến trong ngày cuối cùng. Cả hai đề tài liên hệ với nhau rất tỏ tường trong mỗi sách. Chúng ta có thể đọc về các việc đã xảy ra trong lịch sử mà hai sách này đã tiên đoán để biết rằng những điều chưa xảy ra chắc sẽ xảy ra trong tương lai và trong thời kỳ cuối cùng. Bởi vậy nghiên cứu các sự kiện lịch sử của Cựu Ước sẽ giúp chúng ta hiểu rõ và chuẩn bị cho tương lai của thời đại chúng ta đang sống đây.

Đọc 1 Cô-rinh-tô 10:1-11. Các câu này nói gì về các qui tắc cần áp dụng khi học Kinh Thánh?

Tuần rồi chúng ta học một vài câu chuyện trong sách Đa-ni-ên cho chúng ta thấy những sự việc sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng (thí dụ như các chuyện ghi trong Đa-ni-ên 3:6, 15, 17 và Đa-ni-ên 6:6-9, 21, 22). Khi học các câu chuyện này, chúng ta hiểu rõ hơn về những điều mà dân của Đức Chúa Trời sẽ đối diện trong thời kỳ cuối cùng. Sách Khải huyền cho chúng ta biết thêm về các việc này. Có thể là cái tư tưởng quan trọng hơn hết qua các câu chuyện trong Đa-ni-ên là cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta. Sách Khải huyền cũng dạy cho chúng ta biết rằng những kẻ theo và phụng sự Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng huy hoàng.

Sách Khải huyền có thể được chia ra nhiều chủ đề khác nhau, hoặc bằng từng đoạn: đoạn 1 – 11 nói về đề tài lịch sử. Đoạn 13 – 22 nói về những điều sẽ xảy đến trong thời cuối cùng. Và dĩ nhiên cũng có những đoạn nói về cả hai chủ đề trên. Chúng ta hãy theo dõi.

Đọc Khải huyền 12:1-17. Đoạn này thì được phân loại theo chủ đề nào đây? Nó có thể là lịch sử hay là theo loại nói về các sự kiện tương lai? Xin giải thích.

Chúng ta sẽ thấy Khải huyền đoạn 12 có thể xếp loại vào cả hai chủ đề, lịch sử và những việc sẽ xảy đến. Đoạn này nói về nhiều trận chiến trong lịch sử: (1) câu 7-9 nói về cuộc chiến Sa-tan đã tranh chiến chống lại Đức Chúa Trời và bị đuổi khỏi thiên đàng; (2) câu 4 nói về sự tấn công của Sa-tan đối với Hải nhi Giê-su; và (3) câu 14-16 về Sa-tan tấn công hội thành Chúa. Sau phần nói về các cuộc tranh chiến trong lịch sử, câu 17 cho chúng ta thấy sự tấn công mà Sa-tan sẽ tấn công các kẻ theo Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng.

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

Đọc các câu dưới đây, mỗi câu gọi Đức Chúa Giê-su bằng một tên khác nhau. Có câu thì diễn tả về Đức Chúa Giê-su và những việc Ngài đã làm, đang làm, và sẽ còn tiếp tục làm cho chúng ta. Giải thích về các hình ảnh của Đức Chúa Giê-su qua các câu này.

Khải huyền 1:5

Khải huyền 1:18

Khải huyền 5:8

Khải huyền 19:11-15

Khải huyền 21:6

Các câu này chỉ là một số nhỏ của nhiều câu Kinh Thánh trong sách Khải huyền cho chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Giê-su và công việc của Ngài. Đức Chúa Giê-su là Chiên Con. Hình ảnh Chúa là Chiên Con giúp chúng ta hiểu được việc giáng trần lần thứ nhất của Ngài để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Người Do Thái giết con chiên con khi họ rời khỏi xứ Ê-díp-tô. “Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi” (1 Cô-rinh-tô 5:7). Đức Chúa Giê-su phán Ngài “là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ” (Khải huyền 1:18). Như lời Kinh Thánh chép lại trong Lu-ca 24:46, “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại.” và sau khi về trời, Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại (tái lâm) trong quyền uy và vinh hiển để phán xét, “Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm” (Ma-thi-ơ 16:27).

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin vào sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-su, sự chết của Ngài, và sự phục sinh của Ngài, và sự tái lâm của Ngài. Làm cách nào để mỗi ngày, đây là các niềm tin mà chúng ta phải ghi nhớ và là một phần quan trọng trong cuộc sống, trong mọi sự chọn lựa hoặc quyết định mà chúng ta làm hằng ngày?

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU ĐANG LÀM VIỆC NƠI THIÊN ĐÀNG VÌ CHÚNG TA

Chúng ta biết sách Khải huyền có hai chủ đề chính là về lịch sử và về những gì sẽ xảy đến trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng cũng có một đề tài khác mà chúng ta thấy được nhắc đến trong Khải huyền, ấy là về đền thánh của sách Hê-bơ-rơ. Đền thánh của sách Hê-bơ-rơ là đền thờ trong Cựu Ước mà Đức Chúa Trời đã phán truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải làm nơi cho Ngài ngự vào và cho họ thờ phượng Ngài. Đền thánh ấy có trước đền thờ do vua Sô-lô-môn xây dựng ở Giê-ru-sa-lem. Khải huyền nhắc đến đề tài đền thánh trong cả hai chủ đề chính của sách ấy là về lịch sử và về thời kỳ cuối cùng.

Đền thánh của Hê-bơ-rơ bắt đầu bằng khoảnh sân trước hay còn gọi là hành lang. Đây là nơi bên ngoài đền thánh. Tại đây chúng ta thấy có bàn thờ là nơi con sinh tể phải chịu chết. Con sinh tể này biểu tượng cho chiến con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-su phải chết vì tội lỗi chúng ta. Sau khi con vật hy sinh đã chết rồi thì thầy tế lễ đi vào phòng thứ nhất của đền thánh là nơi để các chân đèn. Đức Chúa Giê-su đã đi qua những nơi ấy trước khi Ngài về trời. Ngài cũng đã đi vào phòng thứ nhất của đền thánh hay là Nơi Thánh (Khải huyền 1:13). Mô hình của đền thánh Hê-bơ-rơ là sau căn phòng thứ nhất, sẽ có phòng thứ nhì được gọi là Nơi Chí Thánh, chỉ có Thầy Tế lễ Thượng phẩm mới được đi vào phòng ấy mỗi năm một lần trong ngày Đại lễ Chuộc tội.

Đọc Khải huyền 4:1, 2. Cánh cửa mở ra có nghĩa gì? Các việc gì xảy ra trong các câu này? Cũng đọc Công vụ 2:33; Công vụ 5:31; Hê-bơ-rơ 10:12, 13; và Khải huyền 12:5 để có câu trả lời.

Đức Chúa Giê-su đi vào Nơi Thánh của Đền Thánh trên trời sau khi Ngài thăng thiên. Đó là cửa thứ nhất được mở ra. Sách Khải huyền cho chúng ta biết Ngài đang đứng giữa những chân đèn vàng trong nơi thánh (Khải huyền 1:10-18).

Đọc Khải huyền 11:19. Tại đây chúng ta thấy Giăng đang có sự hiện thấy về đền thờ trên trời được mở ra. Ông nhìn thấy rương (hòm) giao ước. Hòm giao ước là một chiếc tủ nằm ngang có nắp và chứa Bảng Mười Điều Răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng. Hòm giao ước được đặt ở trong căn phòng thứ nhì của đền thờ Hê-bơ-rơ ở thế gian. Có gì đặc biệt khi Giăng nhìn thấy hòm giao ước?

Hòm giao ước là ý chỉ về Phòng hay Nơi Chí Thánh của đền thờ trên trời. Hòm giao ước cũng cho ta thấy là Đức Chúa Giê-su đang làm việc tại căn phòng thứ hai (Nơi Chí Thánh). Việc làm của Ngài cho chúng ta niềm hy vọng rằng cả thiên đàng “đều đang làm việc để giữ cho dân Chúa sẵn sàng và giữ lòng trung tín với Ngài trong thời kỳ cuối cùng.” – Ellen G. White, *My Life Today*, trang 307.

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN: PHẦN I

Tất cả mọi chi tiết ghi trong sách Khải huyền, từ các chủ đề cho đến sự điệp cảnh báo đều cùng chung một mục đích: chỉ cho chúng ta biết về Đức Chúa Giê-su.

Vì lẽ ấy, sách Khải huyền mở đầu bằng các câu: “Mọi điều viết trong Sách này đã được mặc khải qua Đức Chúa Giê-su Christ” (Khải huyền 1:1). Tên của quyển sách này: Khải thị sự huyền nhiệm hay là mặc khải. Chữ Khải huyền cũng có nghĩa là chúng ta được khải thị. Thế nên nếu ai nói rằng sách Khải huyền khó hiểu quá hay là không phải để cho người thường hiểu được thì họ đã nói rất sai. Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn chúng ta không hiểu nếu Ngài đã đặt sách Khải huyền trong Kinh Thánh?

Đọc lại Khải huyền 1:1-8. Các câu này dạy gì cho chúng ta về Đức Chúa Giê-su?

Đức Chúa Giê-su xuất hiện trong sách Khải huyền, bắt đầu là “Lãnh tụ của các vua chúa trên đất” (Khải huyền 1:5). Gần cuối sách, Giảng diễn tả Ngài là “Đức Chúa Trời cai trị trên các dân”. Các câu này cho chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là Chủ tể và là Đấng Cứu Thế và Ngài có quyền trên mọi điều xảy ra trên địa cầu này. Sự thật này giúp chúng ta an lòng cho dầu khi quanh ta, cuộc đời dường như đầy chao đảo và có nhiều điều chúng ta không sao thấy hợp lẽ được.

Trong Khải huyền 1:5, 6, Giảng cho thấy rõ ràng Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế. Ông viết, “Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chúng thành tín, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian! Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng tôi, và làm cho chúng ta nên nước Ngài”. Huyết báu của Đức Chúa Giê-su đã chảy ra trên cây thập tự giá để rửa sạch và chuộc tội cho hết thảy chúng ta. Cái chết hy sinh của Đức Chúa Giê-su đã làm chúng ta được nên thánh (1 Cô-rinh-tô 6:11), nhờ đó mà chúng ta mới xứng đáng được với Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Giê-su mới chuộc tội cho chúng ta được vì không một ai trong chúng ta hoàn toàn trong sạch để có thể chuộc tội và cứu chính mình được.

Khải huyền 1:7, 8 dạy gì cho chúng ta về Đức Chúa Giê-su?

Đức Chúa Giê-su sẽ tái lâm. Mọi người sống trên thế gian sẽ thấy Ngài trở lại. Và Ngài sẽ chấm dứt mọi đau thương, bệnh tật, và sự chết cho dân Ngài.

Khải huyền 1:1-8 cho chúng ta niềm hy vọng nào khi ta thấy hoạn nạn quanh đời mình?

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN: PHẦN II

Trong các câu này, Đức Chúa Giê-su đứng nơi căn phòng thứ nhất của đền thánh. Đền thánh trên thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời được thờ lạy. Khi Giăng thấy Đức Chúa Giê-su xuất hiện tại đó, ông liền phủ phục dưới chân Ngài. Ngài bèn an ủi Giăng và bảo với ông rằng đừng sợ hãi. Rồi Ngài nói với ông rằng Ngài là Alpha (Đầu tiên) và Omega (Cuối cùng). Đây là hai chữ cái trong bảng chữ của tiếng Gờ-réc, chữ đầu và chữ cuối. Các danh xưng này có nghĩa là Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời và Ngài hằng có mãi mãi. Sau đó, Chúa nói về sự chết của Ngài và sự phục sinh từ kẻ chết của Ngài và điều ấy mang niềm hy vọng cho mọi người. Đức Chúa Giê-su cầm chìa khóa của âm phủ. Ngài nói những sự thật này để cho Giăng hiểu rằng Ngài có quyền trên sự chết (nó không chế ngự được Ngài). Chúng ta còn nhớ Đức Chúa Giê-su cũng đã phán lẽ thật này khi Ngài nói với Ma-thê, em gái của La-xa-rô là người đã chết rằng, “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Người tin điều đó chẳng?” (Giăng 11:25, 26).

Đức Chúa Giê-su hứa với chúng ta cùng một lời hứa Ngài đã nói với Giăng và với Ma-thê, rằng chúng ta có niềm hy vọng nơi Ngài. Ngài sẽ đánh thức chúng ta khỏi sự chết. Tất cả mọi hy vọng của chúng ta, là những Cơ Đốc nhân đặt niềm tin vào lời hứa quý báu này của Đức Chúa Giê-su, vì chúng ta sẽ sống lại đặng được đoàn tụ với Cha thiên thượng của mình. Nếu không có niềm hy vọng này, thì chúng ta có gì bây giờ trong cuộc sống ngày nay!

Đọc Khải huyền 22:7, 12, 13. Các câu này cho chúng ta thấy gì về Đức Chúa Giê-su?

Đức Chúa Giê-su là Alpha và Omega. Ngài là Đấng có mặt trong sự Sáng Thế trong Cựu Ước và là Đấng chúng ta thấy trong Khải huyền của Tân Ước. Sự dạy dỗ trong cả hai phần Cựu và Tân Ước đều để nói về Đức Chúa Giê-su. Sự vâng phục của Đức Chúa Giê-su đã giúp mang A-đam trở về hòa thuận cùng Đức Chúa Cha. Đức Chúa Giê-su đã chiến thắng mọi sự lọc lừa của Sa-tan vì nó muốn cho Ngài phạm tội. Đức Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi ở những phần nào A-đam đã vấp phạm.” – Phòng trích Ellen G. White, *The SDA Bible Commentary*, Bộ 6, trang 1092, 1093. Phải, Đức Chúa Giê-su đã có từ lúc ban đầu tạo dựng nên con người; và cuối cùng, Ngài cũng là Đấng sẽ làm cho chúng ta mới lại.

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

“Sách Khải huyền mở cho chúng ta thấy nhiều điều và nhiều bí ẩn về Đức Chúa Trời. Cái tên Khải huyền (khải thị những điều huyền nhiệm) cho thấy đây là cuốn sách mang sự hiểu biết chứ không như nhiều người có tư tưởng sai lầm rằng loài người không sao hiểu nổi sách này. Đức Chúa Giê-su đã biểu lộ cho tôi tớ của Ngài là ông Giăng những điều bí ẩn trong sách Khải huyền. Đó là dự định của Đức Chúa Giê-su, vì Ngài muốn mọi sự huyền nhiệm sẽ được tỏ bày và giải thích cho mọi người, để họ học và hiểu được qua sự khải thị của Ngài. Giăng viết các sự thật về những gì sẽ xảy đến cho nhân loại khi họ sống qua thời kỳ cuối cùng của lịch sử địa cầu. Giăng cũng viết về các sự thật này cho những người cùng thời với ông. Có những điều ghi trong Khải huyền là những điều đã xảy ra trong quá khứ, và cũng có những điều đang xảy ra ngay hôm nay trong thời kỳ hiện đại. Và có những điều Khải huyền viết nói về những điều sẽ xảy ra vào lúc chung cuộc khi cuộc chiến tranh giữa thiện và ác, giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan sẽ chấm dứt. Có những điều trong sách Khải huyền cho chúng ta thấy những gì sẽ xảy ra khi Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại địa cầu và sự vui mừng chiến thắng của những người đã được Đức Chúa Giê-su cứu.” – phỏng trích Ellen G. White, *Công Vụ của Các Sứ Đồ – The Acts of the Apostles (Leaders and Teachers)*, trang 584.

Qua bài học tuần này chúng ta đã có những câu Kinh Thánh trong sách Khải huyền nói về Đức Chúa Giê-su. Đọc Khải huyền 3:14; 5:5, 6; 7:14; và 19:11-16. Khi chúng ta gộp các câu này lại thì sẽ thấy một hình ảnh rõ ràng về Đức Chúa Giê-su và những gì Ngài đã làm vì chúng ta.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Các tác giả của Tân Ước dùng nhiều câu Kinh Thánh của Cựu Ước cho các bài viết của họ. Điều ấy có nghĩa gì với chúng ta? Chúng ta có thấy Kinh Thánh là quan trọng cho đức tin của mình hay không? Làm sao chúng ta có thể bảo vệ niềm tin của mình khi có những người cố nói rằng Kinh Thánh không có ảnh hưởng gì với đời sống con người hay với đời sống của hội thánh nữa?
2. Đọc lại sách Khải huyền. Cố tìm những câu viết về Đức chúa Giê-su. Chia sẻ các câu bạn tìm được cho các học viên khác trong lớp. Các câu này còn cho chúng ta thấy công việc Đức Chúa Giê-su đang làm cho chúng ta ngay giờ phút này, quyền năng của Ngài, và đời sống thánh khiết của Ngài là gì? Và điều này có mang cho bạn một niềm an ủi không?
3. Chúng ta sống trên một địa cầu mà sự chết xảy đến hằng ngày. Làm sao chúng ta có thể tìm được niềm hy vọng và sự an ủi trong lời hứa rằng Đức Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết rồi?